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ภาคผนวก 
ล าดับเหตุการณ์/กิจกรรมของเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชน เขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

 กันยายน/ตุลาคม ๒๕๕๒   
o ก่อขบวนการเครือข่ายฯ แสวงหาผู้ร่วมอุดมการณ์ / หาข้อมูล 

 พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
o  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทางเครือข่ายฯ ได้ทราบว่ามีหนังสือด่วนจากทางอ าเภอ

ให้ อบต.คูหาใต้ ให้ความคิดเห็นในการขอต่อประทานบัตรเหมืองหินของบริษัท    
พีรพลมายนิ่ง จ ากัด ว่ามีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่?  

o นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูหาใต้ ได้ตอบหนังสือกลับให้ทางอ าเภอในวัน
เดียวกันว่ามีผลกระทบเล็กน้อยโดยไม่มีการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเลย และทราบอีกว่า จะน าเร่ืองนี้ เข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีในวันที่    
๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  

o ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทางเครือข่ายฯ จึงได้ท าหนังสือในนามเครือข่ายผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการท าเหมืองหินเขาคูหา ถึง นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ชะลอการต่อ
อายุประทานบัตรฯอ้างถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ โดยยื่นที่หน่วยรับเร่ือง
ร้องทุกข์ ที่ท าเนียบรัฐบาล 

o ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทางเครือข่ายฯ ได้ท าหนังสือ ๔ ฉบับถึง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูหาใต้ นายอ าเภอรัตภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
เพื่อขอข้อมูลข่าวสารเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการท าเหมืองแร่และการต่ออายุประทาน
บัตรของบริษัทพีรพล มายนิ่ง จ ากัด และของ นายมน ูเลขะกุล  

o จนถึงบัดนี้ไม่มีหนังสือค าตอบจาก อบต.คูหาใต้ , มีหนังสือตอบจากนายอ าเภอรัต
ภูมิว่าเอกสารดังกล่าวอยู่ที่อุตสาหกรรมจังหวัด ,ทางจังหวัดทราบว่าอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ อุตสาหกรรมจังหวัด 

o ถัดมาทางเครือข่ายฯ ได้รับเอกสารส าคัญจากอุตสาหกรรมจังหวัด แล้ว มีเอกสาร
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งในอดีต และการขอต่ออายุประทานบัตร
คร้ังนี้  และ เอกสารรายงานผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมระยะ ๕ ปีล่าสุด 

o ปลายเดือนพฤศจิกายน เครือข่ายทราบว่า นายอ าเภอ สั่งการให้มีการประชุมสภา 
อบต.คูหาใต้ เพื่อพิจารณาเร่ืองนี้ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทางเครือข่ายฯจึงท า
หนังสือ ติดตามการขอข้อมูลข่าวสารที่เคยยื่นไป ต่อ อบต.คูหาใต้ แต่ไม่มีค าตอบ
กลับมา 



   

 - ๒ - 

o ใช้สื่อวิทยุ โดยการโทรศัพท์เข้ารายการ ซึ่งเป็นรายการสด ชื่อรายการถามตรงตอบ
ชัด ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ๙๐.๕๐ MHz และสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ 
รายการพิราบคาบข่าว โดยตลอดเกือบอาทิตย์ ก่อนการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูหาใต้ 

o ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทางเครือข่ายฯ ท า จดหมายเปิดผนึก ถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูหาใต้ คณะบริหาร ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูหาใต้ ขอให้ชะลอการตัดสินใจ กรณี การต่ออายุประทานบัตร
การท าเหมืองหินฯ 

โดยให้เหตุผลว่า เรามีข้อมูลข่าวสาร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองหินเขา 
คูหาน้อยมาก ขอโอกาสร่วมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) ใหม่ โดยใช้ 
กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน รวมถึงขอให้ร่วมมือกัน ศึกษาผลกระทบ 
ทางด้านสุขภาพ (HIA)ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ และ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ  
ก าหนด และขอการสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลคูหาใต้ จัดเวทีการ 
ปรึกษาหารือกันของประชาชน ตามมาตรา ๒๑(๖) ของพรบ.สภาองค์กรชุมชน 
เพื่อหามาตรการ แนวทางการด าเนินการ และหรือแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาวต่อไป 

 ธันวาคม ๒๕๕๒  
o สภาองค์กรชุมชนคูหาใต้ ขอส่งคนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ ๑๐ คน และขอ

ถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุพระพุทธสาสนาเพื่อชุมชน๑๐๑.๐๐MHz 
o ก่อนวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ทราบข่าวว่าทางบริษัทได้เจรจาหลายฝ่าย ทั้งทาง

อ าเภอ ทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา อบต.คูหาใต้ ว่าจะมีการให้เงินกองทุนระดับต าบล 
๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)หากสภาพิจารณาให้ผ่านการต่อสัญญา  

o วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เช้ามีการตั้งเต็นท์เตรียมการขึ้นเวทีหน้า อบต. ในช่วงบ่าย 
เร่ิมการประชุมสภา อบต.คูหาใต้ โดยทางเครือข่ายฯไม่ได้เข้าร่วมเวทีด้วยเกรงความ
ไม่ปลอดภัย แต่มีทางสภาองค์กรชุมชนต าบลคูหาใต้ ได้เข้าร่วม ๓-๔ คน และ
สามารถรับฟังการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ ๑๐๑.๐๐ MHz ได้ในที่ประชุมมีการ
แลกเปลี่ยนสอบถาม เร่ือง ปัญหาการท าเหมืองหิน และการต่ออายุประทานบัตร ให้
บริษัททั้งสอง เข้าชี้แจงเร่ืองการขอต่อประทานบัตร โดยใช้เวลา ประมาณ ๒๐-๓๐ 
นาที ที่ประชุมได้มี มติ ๒๘ เสียง ผ่านความเห็นชอบ ๑๐๐% ให้ต่ออายุประทาน
บัตรไปอีก ๑๐ ปี ทั้งๆที่ไม่มีเอกสารประกอบการประชุม หรือการศึกษาเอกสาร
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนล่วงหน้า รวมทั้งไม่เคยฟังเสียงจากประชาชน หรือ
ชุมชนทั่วไปเลย 
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o ใช้สื่อวิทยุ ทีวีท้องถิ่น โดยการโทรศัพท์เข้ารายการ ซึ่งเป็นรายการสด ทั้งรายการ
ถามตรงตอบชัด ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ๙๐.๕๐ MHz และสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง ๑๑ รายการพิราบคาบข่าว โดยเกือบตลอดเดือน หลังการมีมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคูหาใต้ จนฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาคไม่กล้าน ามตินี้ ผ่าน
การให้ความเห็นส่งขึ้นส่วนกลาง  

o วันที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ท าหนังสือ และไปยื่นตรงถึง คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ร้องเรียนการละเมิดสิทธิชุมชน ตามมาตรา ๖๖ ,๖๗ ของ
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.๒๕๕๐ จากการท าเหมืองหิน และการขอต่ออายุประทานบัตร
เหมืองหินเขาคูหา อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา และขอคุ้มครองสิทธิของแกนน าและ
ครอบครัวผู้เคลื่อนไหว 

o วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวทีเรียนรู้ EIA โดยโรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา   
ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ ๑๐๑.๐๐ MHz จัดที่ หอประชุมโรงเรียนวัดเจริญภูผา       
(จุ้มปะ) 

 มกราคม ๒๕๕๓  
o ๕ มกราคม ๒๕๕๓ เดินทางไปยื่นหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอให้ 
       ทบทวนกระบวนการผ่านหนังสือการต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองหินเขาคูหา 
       พร้อมกับ เข้าพบอุตสาหกรรมจังหวัด ขอให้ทบทวนฯ 
o ๖ มกราคม ๒๕๕๓ เดินทางไปยื่นหนังสือ กับ บรรณาธิการข่าวสื่อมวลชนใน 

        สงขลา ไทยพีบีเอส, ช่อง ๙, ช่อง ๑๑ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อท าความเข้าใจ 
     เร่ืองราวการละเมิดสิทธิชุมชน 

o ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ จัดกิจกรรมโต้วาที ผ่านรายการวิทยุ ชุมชน ๑๐๑.๐๐ MHz 
o ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ส่งหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้

พิจารณาทบทวนการอนุมัติ และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ ๓/
๒๕๔๙(ประทานบัตรที่ ๒๗๖๕๔/๑๕๒๙๐) 

o ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ สง่ตัวแทนร่วม เวที วิเคราะห์กฎหมายแร่ ร่วมกับ
เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ประเทศไทย ที่กรุงเทพ 

o ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ ส่งตัวแทนร่วมเวทีประชาสัมพันธ์ ขอต่ออายุประทานบัตร 
ของบริษัทพีรพล มายนิ่ง จัดที่ หอประชุม โรงเรียนวัดเจริญภูผา (จุ้มปะ) 
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o ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓  ยื่นหนังสือ ถึง ประธานสภาพัฒนาการเมือง ขอรับการ
ส่งเสริม และช่วยเหลือให้สามารถใช้สิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

o ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเหมืองหิน เขาคูหา ที่มี
นายอ าเภอเป็นประธาน ที่ ศาลาวัดเจริญภูผา  

  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  
o ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นพ.นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ลงพื้นที่เขาคูหา ดู สภาพปัญหาและพูดคุย กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ  
o ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ประชุมคณะท างานชุดเล็กบ้านเรือนแตกร้าว ที่ทางอ าเภอ

แต่งตั้ง โดยมีปลัดคมสันต์ เป็นประธาน 
o ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวทีเรียนรู้การประเมินผลกระทบสุขภาพ HIA และงานวิจัย

ผลกระทบสุขภาพจากเหมืองหินสระบุรี โดยนพ.สุภัทธ ฮาสุวรรณกิจ จัดโดย 
โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา    ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ ๑๐๑.๐๐ MHz จัดที่ 
ส านักงานสาธารณะสุขอ าเภอรัตภูม ิ

o ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อนุกรรมการ ของ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญไป
ให้ข้อมูล และร่วมฟังการสอบข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงเทพฯ 

o ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ส่งตัวแทนร่วมชุมนุม กับ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ
จากการท าเหมืองแร่ประเทศไทย ยื่นหนังสือข้อเสนอภาคประชาชน ต่อกฎหมาย
แร่  

 มีนาคม ๒๕๕๓  
o ๘ มีนาคม ๒๕๕๓  ยื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร้องเรียนให้

ตรวจสอบกระบวนการขายหินจากเหมืองหินเขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลาไป
ประเทศอินเดียของบริษัทพีรพลมายนิ่ง จ ากัด 

o ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ร่วมเสนอความคิดเห็น  กับเวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อ
โครงการท่ีอาจก่อให้เกิดความรุนแรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗(๒) รัฐธรรมนูญ 
ปี ๒๕๕๐ 

o ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ นัดนายอ าเภอ คุยติดตามผลการท างาน ของคณะท างาน
แก้ไขปัญหาบ้านแตกร้าว ระดับอ าเภอ 

 เมษายน ๒๕๕๓  
o ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ยื่นหนังสือ ถึง อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ขอให้ด าเนินการ

ตามกฎหมายกับบริษัทแคลเซียมไทย อินเตอร์ โดยให้หยุดด าเนินการ และคัดค้าน
การด าเนินการขยายเวลาด าเนินการ ๑๘๐ วัน และการขอต่ออายุประทานบัตรฯ 
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o ๕ เมษายน ๒๕๕๓ โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา ไปเรียนรู้นอกสถานที่ เร่ือง  
        ศาลปกครอง ท่ีศาลปกครองสงขลา 
o ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ขอพบนายอ าเภอ ติดตามผลการท างาน ของคณะท างาน 
        แก้ไขปัญหาบ้านแตกร้าว ระดับอ าเภอ 

 พฤษภาคม ๒๕๕๓  
o ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประชุมให้ข้อมูล และประสานการจัดท าสื่อรายการ 

“เปิดปม” ของไทย พีบีเอส  
o ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ยื่นหนังสือ ถึง นายอ าเภอรัตภูมิ ขอให้ตรวจสอบ และหยุด

การเบิกจ่ายวัตถุระเบิดหินเขาคูหา ของประทานบัตรนายมนู เลขะกุล 
o ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประชุม คณะท างานแก้ไขปัญหาบ้านแตกร้าว อ าเภอ 

เตรียมการลงประชุมพื้นที่ชี้แจง กระบวนการท างาน  
o ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ลงประชุมพื้นท่ีชี้แจง กระบวนการท างานแก้ไขปัญหา

บ้านแตกร้าว หมู่ ๗ 
o ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๕๓ ลงประชุมพื้นท่ีชี้แจง กระบวนการท างานแก้ไขปัญหา

บ้านแตกร้าว หมู่ ๔ 
o ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ลงประชุมพื้นท่ีชี้แจง กระบวนการท างานแก้ไขปัญหา

บ้านแตกร้าว หมู่ ๑๒ 
o ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ งานท าบุญ ปู่เจ้าเขาคูหา  

 มิถุนายน ๒๕๕๓  
o ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ยื่นหนังสือ ถึง เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอคัดค้านการต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองหิน
เขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ของบริษัทพีรพลมายนิ่ง 

o ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓  ลงประชุมพื้นท่ีชี้แจง กระบวนการท างานแก้ไขปัญหาบ้าน
แตกร้าว หมู่ ๕ 

o ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ยื่นหนังสือ ถึงกรรมการสิทธิมนุษยชน ขอให้สอบเพิ่มเติม 
เร่ือง การใช้ข้อมูลเท็จในการด าเนินการขอต่ออายุประทานบัตรการท าเหมืองหิน
เขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  

o ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓  ประสาน / ให้ข้อมูล สื่อ การใช้สิทธิชุมชน กับกลไกใหม่ 
สภาองค์กรชุมชน ของ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

o ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓  ประชุมกรรมการแก้ไขปัญหาเหมืองหินเขาคูหา ระดับ
อ าเภอ 
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 กรกฎาคม ๒๕๕๓  
o ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ลงประชุมพื้นท่ีชี้แจง กระบวนการท างานแก้ไขปัญหาบ้าน

แตกร้าว หมู่ ๙ 
 สิงหาคม ๒๕๕๓  

o ๖ ,๑๔, ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๓ ประชุมเตรียมสมาชิกที่พร้อม ฟ้องศาลเร่ือง
บ้านเรือนแตกร้าว ประสานกับทีมกฎหมาย มาช่วยให้ความรู้ เตรียมประเด็น 

 กันยายน ๒๕๕๓  
o ๒-๕ กันยายน ๒๕๕๓ ทีมงาน ๕ คน ไปร่วมประชุมเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ

จากเหมืองแร่ ประเทศไทย ที่ จ.พิษณุโลก  
o ๕- ๖ กันยายน ๒๕๕๓  ประชุมเตรียมงานรณรงค์ “ขี่รถถีบ หลบบ้าน แลเขา

คูหา” ท่ี จ.ชัยนาท  
o ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ท าหนังสือ ถึง ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อ ขอร้องเรียน กรณี 

การใช้อ านาจหน้าที่  ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประชาชนกรณี  การจัดท า
ประชามตกิารต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหา 

o ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ร่วมประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ / ชี้แจง กรณี ทาง
อ าเภอ จะจัดท าประชาพิจารณ์  สอบถามประชาชนในพื้นที่  ๕  หมู่บ้ าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ ๔,๕,๗,๙,๑๒ ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ว่า 
“เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับการต่ออายุประทานบัตรโรงโม่หิน”  ในวันจันทร์ที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓  ซึ่งด าเนินการในเวลาท างาน 

o ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ท าหนังสือ ถึง นายอ าเภอรัตภูมิ เพื่อ ขอร้องเรียนให้ชะลอ 
และเลื่อนการจัดลงประชามติการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหา ออกไป
ก่อน เพราะ มีระเวลาสั้นในการท าความเข้าใจ และด าเนินการในวันท างานซึ่ง มี
ประชากรจ านวนมากพอควร ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 

o ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ออกรายการสด สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ รายการพิราบคาบ
ข่าว ประเด็นการท าประชามติ กรณี เขาคูหา 

o ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมทีมงานลงพื้นท่ี ตรวจสอบ
การท าประชาพิจารณ์ ของทางอ าเภอ  แต่ทางอ าเภอ ได้เลื่อนการด าเนินการ
ออกไปอย่างไม่มีก าหนด ทางคณะผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้ลงเยี่ยม ประชุมพูดคุย
รับฟังปัญหา และเชิญนายอ าเภอมาร่วมประชุมด้วย จนได้ข้อสรุปร่วมกันให้
ยกระดับการแก้ไขปัญหา ให้เป็นการแก้ไขระดับจังหวัด  โดยเตรียมการน าเสนอ
ในวันถัดไปเพราะได้นัดหมายการประชุมกับทางจังหวัดไว้แล้ว 
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o ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ร่วมประชุมที่ทางคณะผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมกับทาง
จังหวัด และได้ข้อสรุป ในการยกระดับการแก้ไขปัญหาให้ระดับจังหวัด
ด าเนินการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และทางอุตสาหกรรมจังหวัด 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ โดยน ากรณีบ้านเรือนแตกร้าว ๓๒๖ หลังมา
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ใน ๙๐ วัน 

 ตุลาคม ๒๕๕๓ 
o ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓  เปิดเวทีเรียนกฎหมาย และนโยบายแร่  โดยเชิญ นักวิชาการ

แร่ ภาคประชาชน นายเลิศศักดิ์  ค าคงศักดิ์ กลุ่มนิเวศน์วัฒนธรรมศึกษา จัดโดย 
โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา    

o ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  ประสานให้ นายเลิศศักดิ์  ค าคงศักดิ์ กลุ่มนิเวศน์วัฒนธรรม
ศึกษา ออกสื่อพูดคุยกรณี เขาคูหากับทางออกของปัญหา ในรายการโทรทัศน์สด 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ รายการพิราบคาบข่าว          และออกรายการวิทยุ 
รายการสภากาแฟ FM.๘๘.๐๐ MHz มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

 พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
o ๓๐-๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สร้างเครือข่ายเพื่อนภาคองค์กรชุมชน องค์กร

ประชาชนร่วมกับ วิทยาลัยป้องกันชุมชน โดยเปิดพื้นที่เรียนรู้ให้กับนักศึกษา 
วิทยาลัยป้องกันชุมชน มาเยี่ยมพื้นที่ และเรียนรู้กระบวนการเคลื่อนไหวของ
เครือข่ายฯ 

 ธันวาคม ๒๕๕๓ 
o ๒๒-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ รณรงค์“ขี่รถถีบ หลบบ้าน แลเขาคูหา”  

โดย คุณสนธยา  สมถวิล คนเขาคูหา ที่ไปรับราชการ และมีครอบครัว ที่  
จ.ชัยนาท โดยขี่รถจักรยาน ออกเดินทาง จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี  นครปฐม  
เพชรบุรี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฏร์ธานี  ทุ่งสง  พัทลุง  เขาคูหา 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

o นักเรียนโรงเรียนสิทธิชุมชน ๖ คน ตัดสินใจยื่นฟ้องศาลแพ่ง เร่ืองบ้านเรือนแตก
ราวเสียหาย 

 มกราคม ๒๕๕๔ 
o ๕ มกราคม ๒๕๕๔ เดินทางไปยื่นหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามผลการ

ประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหา ให้ระดับจังหวัดได้
เข้ามาด าเนินการแก้ไข และสอบถามกระบวนการผ่านหนังสือการต่ออายุประทาน
บัตรการท าเหมืองหินเขาคูหา ว่ายังคงยืนยันไม่ผ่านเร่ืองไปหรือไม่ 
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o ผู้ว่าฯ พึ่งทราบ ยังไม่ได้รับรายงาน  แต่จะให้รองผู้ว่าฯ ท่านหน่ึงมาเป็นประธาน และ
ให้อุตสาหกรรมจังหวัดฯเป็นเลขานุการ และกลไกอ่ืนตามสัดส่วนข้อตกลง และได้
ยืนยันอีกครั้งว่า เร่ืองการต่ออายุประทานบัตรจะไม่ผ่านหนังสือขึ้นไปหากทางชุมชน
ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา และมีความเข้าใจร่วมกันในการให้ด าเนินการต่อ  

o ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบ้านเรือนแตกร้าว
เหมืองหินเขาคูหา ระดับจังหวัด คร้ังแรก 

o ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ นัดสื่อทีวีไทย/สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ลงพื้นที่ ท า
รายการประชาธิปไตยท าเอง 

 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
o เตรียมข้อมูลเอกสาร พยานบุคคล ค าให้การเพื่อชั้นศาล 
o ด าเนินกระบวนการในชั้นศาล  
o ร่วมเคลื่อนไหว ต่อรองเจรจากับรัฐบาล ร่วมกับเครือข่ายประชาชน 
o ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบ้านเรือนแตกร้าว

เหมืองหินเขาคูหา ระดับจังหวัด คร้ังที่สอง 
 มีนาคม ๒๕๕๔ 

o ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ดูสภาพปัญหาและแนะน า
กองทุนยุติธรรมให้ทราบ และมอบหมายเจ้าหน้าที่จังหวัดติดตามช่วยเหลือ 

o ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ดูสภาพปัญหา
น ากลับไป รายงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

o ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาบ้านเรือนแตกร้าวเหมืองหินเขา
คูหา ระดับจังหวัด น าโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และกรรมการกว่า ๑๐ คน ลงดู
สภาพความจริงบ้านเรือนแตกร้าว ตามกลุ่ม จุดหลักๆ ตามระยะห่าง  จากจุด
ระเบิด ใกล้ ไกลสุด ๒.๕ กิโลเมตร 

o ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ นายภูเบศ จันทนิมิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงค์หนองเตย) พร้อมด้วยนายอุดมเดช นิ่มนวล 
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา ลงพื้นที่รับฟังปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองหินเขาคูหา โดยมี
สมาชิกเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหาเข้าร่วมชี้แจงประมาณ 70 คน 

 เมษายน ๒๕๕๔ 
o ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ประธานสภาพัฒนาการเมืองและทีมงาน ลงพื้นที่ ให้ก าลังใจ 

และติดตามสถานการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนใจการท างานวิจัย
ร่วมกัน  



   

 - ๙ - 

o ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา จัดการเรียนรู้“สิทธิชุมชน” 
โดย เชิญวิทยากร ทนาย ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความจาก สภาทนายฯ 

 พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
o เตรียมซักซ้อม ความคิดความเข้าใจ และกระบวนการ ขั้นตอนในการขึ้นศาล 

 มิถุนายน ๒๕๕๔ 
o ๑๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เตรียมการ ซ้อมการขึ้นศาล และไปศาลแขวงสงขลา 

ทั้งโจทย์ และพยานโจทย์ และไปฟัง การสืบพยานจ าเลย 
o ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  ได้รับหมายฟ้องคดีแพ่ง จากบริษัทพีรพล มายนิ่ง จ ากัด 

เรียกค่าเสียหาย ทีมงานเขาคูหา ๙ คน ๖๔,๗๔๐,๔๘๕ บาท จากการที่จ าเลยทั้ง ๙ 
ร้องเรียนคัดค้านท าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ ไม่อนุมัติให้ผ่อนผันการ
ใช้พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น ๑ บีได้ จากการไม่อนุมัติท าให้บริษัทขาดรายได้ เป็นเวลา ๕ 
เดือนถึงวันฟ้อง 

 กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
o ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ออกวิทยุ รายการสภากาแฟ FM.๘๘.๐๐ MHz มอ.

หาดใหญ่ รายงานสถานการณ์ ความคืบหน้า เขาคูหา คดีความ 

o ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔โรงเรียนสิทธิชุมชนเขาคูหา จัดการเรียนรู้“ กระบวน
การศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพ โดยชุมชน” โดย เชิญวิทยากร จากส านักงาน
สุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่  

 สิงหาคม ๒๕๕๔ 
o ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ไปศาลฟังค าพิพากษาศาลแขวง คดีบ้านเรือนแตกร้าวเสียหาย 

โดยศาลตัดสินให้ บริษัทพีรพล มายนิ่ง จ ากัด จ่ายค่าบ้านแตกร้าว ตามที่โจทย์ร้อง 
และให้ค่าฝุ่น อีกเดือนละ ๑,๐๐๐ บาทเป็นเวลา ๑ ปี 

o ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ส่งทีมงานร่วมสัมมนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยชุมชน (HIA) ที่สมุทรสงคราม 

o ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ศาลนัดพร้อม คดี บริษัทฟ้อง ๖๔ ล้าน 
 


